



## วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี A

(วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2019)

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรเชิญชวนเราทุกคนให้ชื่นชมยินดี ทำไมเราจึงต้องชื่นชมยินดี? เราสามารถพบคำตอบในบทอ่านที่เราเพิ่งได้รับฟังวันนี้ ในบทอ่านแรกประกาศกอิสยาห์ประกาศแก่ชาวอิสราเอลเกี่ยวกับยุคพระเมสสิยาห์ที่จะมาถึงว่า “ถิ่นทุรกันดารและแผ่นดินแห้งแล้งจึงยินดีเถิด ทุ่งเว้งว้างจึงเปรมปรีดีและผลิดอกเหมือนต้นดอกดิน สถานที่ที่หนึ่งผลิดอกอย่างอุดม จึงเปรมปรีดีและขับร้องด้วยความยินดี” (อิสย 35:1-2) ท่านให้เหตุผลสำหรับความชื่นชมยินดีนี้ว่า “ทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเรา...ดูซิ พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้น” (อิสย 35:2,4)

ความรอดพ้นที่ประกาศกำลังพูดถึงนี้หมายถึงความปลอดภัยและการเป็นอิสระจากการเป็นทาสในทุกรูปแบบ นั่นคือ จากโรคร้ายไข้เจ็บ จากการกดขี่ข่มเหง จากความเดือดร้อนทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบาปและความตายตลอดนิรันดร์ ประกาศกได้บรรยายให้เราเห็นภาพพจน์ของความรอดพ้นนี้ไว้อย่างน่าประทับใจว่า “หยิ่งตาของคนตาบอดจะแลเห็น หูของคนหูหนวกจะได้ยิน คนง่อยจะกระโดดได้อย่างกวาง และคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดี...ความโศกเศร้าและการถอนใจจะหนีไปจากเขา” (อิสย 35:5,10) จะเห็นว่าความรอดพ้นดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ รวมทั้งวิญญาณด้วย พระเยซูเจ้าจะทรงย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในพระวรสารวันนี้นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ถูกจองจำอยู่ในคุกเพราะท่านได้ตำหนิกษัตริย์เฮโรดว่าทำผิดศีลธรรมที่รับเอานางเฮโรเดียส ภรรยาของฟิลิปน้องชายมาเป็นมเหสีของตน เมื่อท่านได้ยินเกี่ยวกับกิจการที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำ จึงใช้ศิษย์ไปทูลถามพระองค์ว่า “ท่านคือผู้ที่จะมาหรือเราจะต้องรอคอยใครอีก” (มธ 11:3) พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงตอบโดยตรง แต่ทรงอ้างถ้อยคำของประกาศกอิสยาห์ที่เราได้ฟังในบทอ่านแรกแทน “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็น คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตาบอดกลับคืนชีพ คนยากจนได้รับการประกาศข่าวดี” (มธ 11:4-5) กิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในขณะนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ประกาศกอิสยาห์ได้ทำนายว่าจะเกิดขึ้นในยุคพระเมสสิยาห์ พูดอีกอย่างหนึ่งคือ พระเยซูเจ้าทรงกำลังบอกศิษย์ของยอห์นผู้ทำพิธีล้างว่า “เรานี่แหละคือผู้ที่จะมาคนนั้น เราคือพระเมสสิยาห์ พระคริสตเจ้า กษัตริย์ผู้ช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้น”

เมื่อพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา ยุคพระเมสสิยาห์และพระอาณาจักรของพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว แม้ว่าจะยังไม่ครบบริบูรณ์ก็ตาม เราต้องคอยจนกระทั่งพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในวาระสุดท้ายเพื่อทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์ไป อย่างไรก็ตาม กิจการต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในโลกนี้ แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ประทับอยู่ท่ามกลางเราแล้ว พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นแล้ว เหมือนที่ประกาศกอิสยาห์ได้ทำนายไว้ อันที่จริง ชื่อของพระเยซูเจ้าบ่งบอกเรื่องนี้เป็นนัยๆ เหมือนกัน คำว่า “เยซู” มาจากคำภาษาฮีบรู “เยโฮชวา” ซึ่งแปลว่า “องค์พระผู้เป็นทรงช่วยให้รอดพ้น” (เทียบ มธ 1:21)

ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่า “คนที่พิการฝ่ายจิตเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าคนที่พิการฝ่ายกาย” แน่نون คนตาบอด คนหูหนวก และคนใบ้ เป็นบุคคลที่น่าสงสาร พวกเขาไม่สามารถมองเห็นความสวยงามของโลกนี้ ไม่ได้ยินดนตรีและบทเพลงที่ไพเราะ และพูดภาษาต่างๆ ไม่ได้เหมือนเรา แต่คนที่มืดแต่มองไม่เห็น มีหูแต่ไม่ได้ยิน และมีปากแต่ไม่สามารถพูดได้ เป็นบุคคลที่น่าสงสารมากกว่า บางทีเราอาจจะอยู่ในกลุ่มหลังนี้ก็ได้ เป็นไปได้ว่าบางครั้งเราอาจปิดตาของเราต่อความเดือดร้อนหรือความต้องการของผู้อื่น หรือแม้แต่ต่อความดีของผู้อื่นและมองสิ่งที่เขาทำในแง่ลบไปหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เราคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเรา บางครั้งเราอาจปิดตาของเราต่อความรักของพระเจ้า มองไม่เห็นสิ่งดีๆ นับไม่ถ้วนที่พระองค์ประทานแก่เรา มองเห็นเฉพาะสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ซึ่งหลายครั้งมีสาเหตุมาจากตัวเราเอง แต่เรากลับไปโทษพระเจ้าว่าทำไมพระองค์จึงทรงปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเรา บางครั้งเราอาจปิดหูของเราต่อคำแนะนำตักเตือนของผู้อื่น รวมทั้งของพระเจ้าด้วย เราไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเราทุกวันผ่านทางพระคัมภีร์ ทางผู้แทนของพระองค์ หรือทางเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรา และบางครั้งเราอาจปิดปากของเราไม่ยอมพูดความจริง ไม่ยอมเป็นปากเสียงแทนผู้ที่ถูกข่มเหงและผู้เป็นทุกข์เดือดร้อน บางครั้งเราอาจที่จะประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้าให้คนอื่นรู้ ภายที่เราจะพูดถึงเรื่องความรักของพระเจ้า ไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเราเป็นคาทอลิก เรานับถือพระเยซูเจ้า นี่แหละเป็นลักษณะของความพิการฝ่ายจิตอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการรักษาเยียวยาจากพระเยซูเจ้า

**พี่น้องที่รัก** อีกไม่กี่วันข้างหน้า พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาหาเราเพื่อนำความยินดีและความรอดพ้นมาให้เรา อย่างไรก็ตาม พันธกิจของพระองค์ดังกล่าวนี้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเราด้วยเหมือนกัน จำไว้เสมอว่าเราจะพบกับความชื่นชมยินดีและความรอดพ้นที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อพระองค์สามารถเข้ามาบังเกิดในจิตใจของเราเท่านั้น เพราะฉะนั้น เราต้องพร้อมที่จะเปิดใจของเราไว้รอรับพระองค์เสมอ อย่าปล่อยให้หูและตาของเราหนวกและมีตบอด อันจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงของพระองค์และมองไม่เห็นพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา ให้เราหมั่นทำให้จิตใจของเราสะอาดหมดจดอยู่เสมอ ซึ่งศีลอภัยบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี สามารถช่วยเราในเรื่องนี้ได้ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้จิตใจของเราสะอาดขึ้นแล้ว เรายังจะได้รับพระพรซึ่งช่วยให้เราเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดต่อสู้กับการประจญล่อลวงได้อีก ขอให้การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าที่กำลังจะมาถึงนี้ นำความชื่นชมยินดี ความรอดพ้น และสันติสุขมาสู่ดวงใจของพี่น้องทุกคน **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**